

1. Về việc thiết lập Trung tâm Trẻ em và Gia đình

Từ tháng 4 năm 2024, chúng tôi sẽ mở Trung tâm Trẻ em và Gia đình. Tại Trung tâm Gia đình Trẻ em, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ để bạn yên tâm sống và nuôi dạy con từ trước khi mang thai cho đến khi con bạn đủ 18 tuổi.

Trung tâm trẻ em và gia đình có 3 bộ phận chính gồm “bộ phận cha mẹ nuôi dưỡng con thơ”, “bộ phận hỗ trợ trẻ em trưởng thành”, “bộ phận tư vấn trẻ em và gia đình”.

"Bộ phận cha mẹ nuôi dưỡng con thơ" cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về trẻ em từ trước khi mang thai đến sau khi sinh con từ 0 đến 4 tuổi.

Tư vấn các yêu cầu như lấy sổ mẹ và con, tư vấn về thể trạng, cảm xúc của ông bố bà mẹ trước và sau khi sinh con, muốn biết về việc chuẩn bị sinh con, muốn nói về việc chăm sóc con cái, muốn nói về sữa mẹ và em bé, thức ăn và muốn kiểm tra sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

"Bộ phận hỗ trợ cho trẻ em trưởng thành" cung cấp hỗ trợ tư vấn cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 18.

"Bộ phận Tư vấn Trẻ em và Gia đình" cung cấp hỗ trợ tư vấn về lạm dụng trẻ em, bạo lực gia đình, người bảo hộ trẻ em trong độ tuổi trẻ, v.v.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thành lập "Bàn tư vấn các câu hỏi dành cho trẻ em". Nếu bạn lo lắng về việc phải tìm lời khuyên cho con mình ở đâu, như thế nào thì tốt tổ tư vấn từ nhiều chuyên gia sẽ có thể hỗ trợ bạn và kết nối bạn với sự hỗ trợ cần thiết và các tổ chức liên quan.

Trung tâm Trẻ em và Gia đình nằm trên tầng hai của Trung tâm Phúc lợi và Sức khỏe Tochigi ở Thị trấn Imaizumi. Xin vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi về bất cứ điều gì. Ngoài ra, nếu bạn cần thông dịch viên, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Quốc tế Thành phố Tochigi.

2. Về việc tổ chức sinh nhật cho linh vật thành phố Tochisuke

Bạn có biết nhân vật linh vật Tochisuke của Thành phố Tochigi không? Sinh nhật của Tochisuke là ngày 5 tháng 4 năm 2014. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm nên vào ngày 13 tháng 4 (Thứ Bảy), từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Tiệc sinh nhật của Tochisuke sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật và Trung tâm Văn học Thành phố Tochigi ở Irifune-cho.

Ngoài bữa tiệc sinh nhật, sẽ có sân khấu và thời gian để chụp ảnh chung với linh vật tachisuke và sanomaru

Trong trường hợp trời mưa, địa điểm sẽ được đổi thành Trung tâm Giao lưu Công dân Thành phố Tochigi.

Đây là cơ hội tuyệt vời để gặp Tochisuke, vì vậy hãy đến gặp chúng tôi nhé. Xin lưu ý rằng không có bãi đậu xe gần địa điểm.

Vui lòng sử dụng bãi đậu xe của Tòa thị chính Tochigi hoặc bãi đậu xe trả phí gần địa điểm.

3. Thông báo lớp học tiếng Nhật Uzumare

Địa điểm tổ chức lớp học tiếng Nhật của Hiệp hội Giao lưu Quốc tế Thành phố Tochigi, lớp học Uzumare Ohira, sẽ thay đổi từ tháng 4.

Địa điểm mới là phòng nghiên cứu học tập của "Furusato Fureaikan" ở Kurai, Thị trấn Ohira. Furusato Fureaikan nằm cạnh YuYu Plaza, nơi có khu vườn Nhật Bản.

Số lượng bài giảng cũng sẽ thay đổi từ hai lần một tháng lên ba lần một tháng. Ngày và giờ là 10:00 sáng đến 11:30 sáng vào các ngày Thứ Bảy của tuần 1, 2 và 4 trong tháng.

Ngoài ra, lớp học Trung tâm Uzumare được tổ chức vào Thứ Tư hàng tuần, bốn lần một tháng, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng tại phòng đào tạo trên tầng 4 của Trung tâm Cộng đồng Thành phố Tochigi ở Thị trấn Irifune.

Tại Uzumare, mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày để bạn có thể yên tâm sống ở Nhật Bản. Người học có được niềm vui học tập khi tương tác với nhân viên hỗ trợ tiếng Nhật. Bạn nào muốn học tiếng Nhật đều có thể tham gia miễn phí nên các bạn cứ thoải mái đến nhé.

4. Về việc bố trí phiên dịch viên tại Tổng chi nhánh Ohira

Tại Chi nhánh Tổng Ohira, chúng tôi có sẵn phiên dịch viên để đảm bảo giao tiếp thông suốt giữa nhân viên và du người nước ngoài.

Có thông dịch viên tiếng Trung vào thứ Ba hàng tuần từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Ngoài ra, có thông dịch viên tiếng Anh vào thứ Tư hàng tuần từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Đặc biệt, vào thứ Tư thứ hai trong tháng sẽ có thông dịch viên tiếng Anh đến 7 giờ tối.

Thông dịch viên sẽ hỗ trợ bạn các thủ tục như thông báo thay đổi nơi cư trú, đăng ký My Number và các vấn đề về thuế, vì vậy nếu có thể, vui lòng đến vào ngày có thông dịch viên.